



รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ที่ 16-22 มกราคม 2560

แองโกลา

❖ ซีอีโอ บริษัทเพชรสัญชาติออสเตรเลีย Lucapa ที่ได้รับสัมปทานทำเพชรในเมือง Lulo ในแองโกลากล่าวว่าเพชรที่ขุดได้ในเหมืองของตนนั้นได้ราคาต่อกะรัตสูงที่สุดในปี 2016 นาย สตีเวน เวเธอร์ล กล่าวต่อว่ารายได้จากการขายเพชรดิบ มีมูลค่ารวมกว่า 51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และชี้ให้เห็นว่าเพชร 1 กะรัตมีมูลค่าถึง 2,983 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดในปี 2016 และปีที่ผ่านมาบริษัทได้ผลิตเพชรทั้งหมด 19,833 กะรัต ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับปี 2015 ที่ผลิตได้เพียง 8,394 กะรัต โดยเฉพาะในไตรมาสที่สี่ปี 2016 ยอดการผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2015 บริษัท Lucapa เป็นบริษัทคู่ค้าของแองโกลา ซึ่งมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมในโครงการสัมปทานนี้

โมซัมบิก

❖ สำนักงานสถิติแห่งชาติโมซัมบิกเผยว่าในปี 2016 ค่าครองชีพ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 25.26 ตามตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติเผยว่า ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมอยู่ที่ร้อยละ 3.47 และอัตราเงินเฟ้อที่วัดจากค่าเฉลี่ยของดัชนี 12 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 19.85 แต่ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ต่างจากการคาดการณ์ของธนาคารแห่งชาติโมซัมบิกที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 27 ปัจจัยที่ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นได้แก่หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 17.09 ซึ่งภายในปี 2016 ราคาอาหารและค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นทุกเดือนยกเว้นเดือน พฤษภาคม พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม และอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการอ่อนตัวของค่าเงินเมติกัลของโมซัมบิกต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและเงินแอนด์แอฟริกาใต้



แซมเบีย

จีนและแซมเบียจับมือกันเพื่อสร้างศักยภาพด้านอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนหวัง ยี่ กล่าวว่ายูเอชดีจะส่งเสริมและให้ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้แซมเบียสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแซมเบียยังเป็นมิตรที่ดีของจีน นั่นรวมถึงจีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของแซมเบียและเป็นประเทศหลักของนักลงทุนจากจีนอีกด้วย หลังจากการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างจีน-แอฟริกา ปี 2015 เป็นต้นมาการลงทุนและการค้าระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วสวนกระแสเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา นายหวังยี่กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนพร้อมที่จะช่วยเหลือแซมเบียทั้งในด้านอุตสาหกรรมและด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้มีความทันสมัยภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลแซมเบีย

ข้อเสนอแนะ สคต.

ประเด็นการได้รับสัมปทานด้านอัญมณีทั้งเองโกลาและโมซัมบิกนั้นภาครัฐผูกขาดกับบริษัทต่างชาติบริษัทเดียวในแต่ละประเทศ สคต.ณ กรุงพริทอเรียจะเร่งผลักดันในเรื่องการนำทรัพยากรอัญมณีที่มีค่าส่งจากประเทศเหล่านั้นไปเข้าร่วมประมูลในงาน BKK GEMS ในครั้งต่อไปเพื่อสร้างให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีที่สำคัญของโลก

